



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง	สื่อ
1. คอลัมน์: หน้ามองฟ้าเท้ายังดิน: มั่นๆ เมืองกาญจน์ ผลผลิตลด	ไทยรัฐ
2. 'ธรรมนัส'ดันเปลี่ยนส.ป.ก.ออกโฉนดให้เกษตรกรก่อนสิ้นปี'66	แนวหน้า
3. นายกปลื้ม-หมื่นไร่ ที่ดินทหาร ให้ชาวบ้านทำกิน	ข่าวสด
4. คอลัมน์: ข้าวสั้น: เช็ก 'ชัยนาทโมเดล' ธนาการน้ำใต้ดิน	ไทยโพสต์
5. กฟก.นับถอยหลังเลือกผู้แทนเกษตรกร12พ.ย.	แนวหน้า
6. รองปลัดฯร่วมวงถกจนท.อาวุโสPrepSOM เตรียมพร้อมประชุมด้านเกษตรและ...	แนวหน้า
7. แบงก์ชาติจับตา'ปัจจัยเสี่ยง' 'พิษสงคราม-ส่งออก'อุตสาหกรรม	กรุงเทพธุรกิจ
8. สูตรน้ำหมักสับปะรด แก้โรคกุ้งข้าว	ไทยรัฐ
9. รายงาน: ที่ราบลุ่มแม่น้ำป่าสัก น้ำดี ดินดำ ทำกินสมบูรณ์	สยามรัฐ
10. คอลัมน์: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
11. นครพนมเร่งช่วยเหลือเกษตรกร	เดลินิวส์
12. เคาะลดเบนซิน3เดือน 'น้ำตาล'สินค้าควบคุม	ไทยโพสต์



มินฯ เมืองกาญจน์ ผลผลิตลด

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 ราชบุรี (สศท.10) คาดการณ์ผลผลิตมันสำปะหลัง จังหวัดกาญจนบุรี แหล่งผลิตสำคัญ อันดับ 1 ของภาคตะวันตก ในปี 2567 จะมีเนื้อที่เก็บเกี่ยว 553,465 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่มีเนื้อที่เก็บเกี่ยว 551,782 ไร่ (เพิ่มขึ้น 1,683 ไร่ หรือร้อยละ 0.3)

ส่วนผลผลิตรวมคาดว่าจะมี 1,612,244 ตัน ลดลงจากปีที่แล้วที่มี 1,919,305 ตัน (ลดลง 307,061 ตัน หรือร้อยละ 16) ได้ผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ 2,913 กก. ลดลงจากปีที่แล้วที่ได้ไร่ละ 3,478 กก. (ลดลง 565 กก. หรือร้อยละ 16)



ขณะนี้เริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูการเก็บเกี่ยว ผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดในเดือนตุลาคมร้อยละ 2 และผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากที่สุดช่วงกุมภาพันธ์ 2567 ประมาณร้อยละ 19 ของผลผลิตทั้ง

จังหวัด

ราคาหัวมันสำปะหลังสดที่เกษตรกรขายได้ โดยเฉลี่ย (ราคา ณ 20 ต.ค.66) อยู่ที่ กก.ละ 2.55 บาท ราคาเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2565 ที่ได้ราคา กก.ละ 2.45 บาท เนื่องจากความต้องการรับซื้อมันสำปะหลังของโรงงานเพิ่มขึ้นตามคำสั่งซื้อของประเทศผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังจากประเทศไทย โดยเฉพาะประเทศจีน

สำหรับการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง จากข้อมูลของสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี พบพื้นที่ความเสียหายรวม 19,281 ไร่ มีเกษตรกรได้รับความเสียหาย 2,403 ราย พบการระบาดมากที่สุดในพื้นที่อำเภอเลาขวัญ ห้วยกระเจา ท่าม่วง และหนองปรือ ซึ่งขณะนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ดำเนินการสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ให้ผู้นำชุมชน และเกษตรกรในการเฝ้าระวังทุกพื้นที่ที่มีการระบาด รวมถึงการป้องกันให้กำจัดต้นมันสำปะหลังที่เป็นโรค โดยการถอนทำลาย การพ่นสารเคมีกำจัดแมลงหวั่นวายาสูบ และลานมันในพื้นที่ยังให้ความร่วมมือรับซื้อมันสำปะหลังจากแปลงที่เป็นโรค ในกรณีที่แปลงสามารถขุดมันได้แล้ว

นอกจากนี้ เกษตรกรส่วนใหญ่มีการสำรวจแปลงมันของตนเองอย่างสม่ำเสมอ เมื่อพบอาการก็จะแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที และไม่มีมีการซื้อขายท่อนพันธุ์มันสำปะหลังนอกพื้นที่ ส่งผลให้เกษตรกรสามารถป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลังเบื้องต้นได้.

ส-เล-๓

'ธรรมนัส' ดันเปลี่ยนส.ป.ก. ออกโฉนดให้เกษตรกรก่อนสิ้นปี'66

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวในพิธีเปิดการประชุมสัมมนา เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนงานของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีนายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก.และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ที่โรงแรมดุสิต เขตพระนคร กทม. ว่า นโยบายรัฐบาลที่สำคัญคือการผลักดันการเปลี่ยนที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 ให้เป็นโฉนด ให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้ ที่ดินสามารถตกถึงทายาท โดยเน้นย้ำให้กำหนดแนวทางการเร่งรัดให้ประชาชนมีสิทธิในที่ดิน และมอบหมายให้ ส.ป.ก.เร่งรัดจัดทำแนวทางการดำเนินงานให้เป็นรูปธรรม นำไปต่อยอดให้เข้าถึงแหล่งทุนได้ภายใน 100 วัน ตามนโยบาย "เกษตรกรกินดี อยู่ดี มีรายได้มีอาชีพ มั่นคง สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ทรัพยากรเกษตรยั่งยืน และภาคเกษตรไทยคือผู้นำสินค้าเกษตรในตลาดโลก"

อย่างไรก็ดี ต้องพิจารณาบทบาทในเรื่องของข้อกฎหมายกรอบแนวทางใดที่สามารถเปลี่ยน ส.ป.ก.ให้เป็นโฉนดภายใต้กฎหมายเพื่อให้เกิดความรอบคอบ และมีกรอบเวลาที่ชัดเจนไม่ให้ตกไปอยู่ในกลุ่มของนายทุน และต้องนำไปใช้ในภาคเกษตรเท่านั้น โดยมีการประชุมคณะกรรมการพิจารณากฎหมายและระเบียบ โดยเลขาธิการ ส.ป.ก. เป็นประธาน เพื่อร่วมกันพิจารณาข้อกฎหมาย รวมถึงระเบียบใดๆ ที่ยังติดขัด หลังจากนั้นคณะกรรมการ

จะนำข้อสรุปหรือกับตนอีกครั้ง ก่อนเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมต่อไป

"เรื่องกฎหมายเราจะไม่ละเมิด แต่หากมีกฎหมายข้อใดที่ทำให้เกษตรกรไม่ได้รับความสะดวกสบาย ไม่ได้ได้รับการพัฒนา ก็อาจจะต้องกลับมาพิจารณาบทบาทกฎหมายข้อนั้นๆ หากเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไข โดยกระทรวงเกษตรฯ จะเดินหน้าผลักดันการเปลี่ยน ส.ป.ก.ให้เป็นโฉนด เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้พี่น้องเกษตรกร และเชื่อมั่นว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จก่อนสิ้นปีนี้ โดยเตรียมหรือจังหวัดนำร่อง แล้วจะเดินหน้าขับเคลื่อนเป็นโมเดลในแต่ละจังหวัดต่อไป" รมว.เกษตรฯ กล่าว

ด้าน ดร.วิณะโรจน์ กล่าวว่า ส.ป.ก.มีภารกิจหลักในการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้แก่เกษตรกร ผู้ไร้ที่ดินทำกิน และสถาบันเกษตรกร ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเกษตรกร การพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน และการบริหารเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ในปีงบประมาณ 2567 ส.ป.ก.ให้ความสำคัญกับข้อสั่งการของ รมว.เกษตรฯ ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดแนวทางการเปลี่ยนให้ ส.ป.ก.4-01 เป็นโฉนด รวมถึงนโยบายที่จะพัฒนาศูนย์บริการประชาชนภาคการเกษตร โดยมุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของศูนย์บริการประชาชนผ่านการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในการพัฒนาระบบการให้บริการ

นายกป्लीม-หมิ่นไร่ ที่ดินทหาร ให้ชาวบ้านทำกิน

ชูหนองวัชขอโมเดล
มอบเป็นของขวัญปี67
กรมสกเบนขึ้น91-95
วิฑาฟรีอินเทีย-ไ้หวัน
เตรษาอ้อแกลงเอง
แจกเงินกิติทลหมิ่น

นายกฯ ปลีม ‘หนองวัชขอโมเดล’ ทหารมอบที่ดินให้ประชาชนใช้ประโยชน์ เป็นรูปธรรม

อย่างรวดเร็ว ประเดิมกว่า 9 พันไร่ที่หนองวัชอ อุดรฯ กองทัพต่อยอด อ่านต่อหน้า 10

●นายกป्लीม □ ต่อจากหน้า 1 มอบอีกใน 3 จังหวัด ‘ศรีษฐา’ ยันไม่ยุบ กอ.รมน. ครม.มีมติฯฟรีเพิ่มอีก 2 ประเทศ อินเดีย-ไ้หวัน เทียวไทยไ้ 30 วัน เห็นชอบลดราคาโซฮอด้ 91 ลงดิตรละ 2 บาท 50 สตางค์ โซฮอด้ 95 ลง 1 บาท มีผล 7 พ.ย. เป็นเวลา 3 เดือน นายกฯ เตรียมตั้งโต๊ะแถลงเอง รายละเอียดแจกเงินกิติทลวอกลงัด ขอมรับข้อมูลกระจัดกระจาย สืบสน เ็งตั้งคนทำหน้าทีชี้แจง รมช.เกษตร ‘ไชยา’ โวยอีกไม่มีอำนาจแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ‘ธรรมนัส’ ยันเป็นอำนาจรมว. ก้าวไกลประชุมลงมติวันนี้ ชี้ขาดปมสส.คุกคามทางเพศ

กรม.เป็ดวิฑาฟรีเพิ่มอีก 2 ประเทศ เวลา 10.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายศรีษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง กล่าวหลังการประชุมครม. ว่า ประเด็นเรื่องน้ำตาลทรายซึ่งเป็นสารตั้งต้นของหลายๆสินค้าบริโภค จะนำกลับเข้ามาเป็นสินค้าควบคุมใหม่ เพื่อคุมราคาสินค้าไม่ให้ประชาชนเดือดร้อน

กรมยังมีมติเปิดวีซ่าฟรีอีก 2 ประเทศคือ อินเดีย และได้หวัน ซึ่งเป็นประเทศที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเยอะ โดยจะเปิดวีซ่าฟรีไม่เกิน 30 วัน มีเงื่อนไขบังคับใช้ชั่วคราวช่วง 10 พ.ย.66-10 พ.ค.67 ในช่วงสั้นๆ ก่อน โดยเป็นการบังคับใช้ชั่วคราวเนื่องจากช่วงดังกล่าวเป็นฤดูกาลท่องเที่ยวของชาวไต้หวัน และอินเดีย

ลดราคาโซลาร์ 91,95

นายกฯ เผยด้วยว่า กรม.พิจารณาลดราคาน้ำมันเบนซิน ซึ่ง นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกฯ และรมว.พลังงาน เปิดเผยว่าจะลดทั้งแก๊สโซลาร์ 91 และ 65 ลง 1 บาทต่อลิตร โดยให้กองทุนน้ำมันไปบริหารจัดการเพื่อลดราคาโซลาร์ 91 เพิ่มอีก 1 บาท 50 สตางค์ เพื่อลดราคารวมให้ได้ 2 บาท 50 สตางค์ ตามที่เคยประกาศ (อ่านรายละเอียด น.7)

ส่วนแนวทางการขยายเวลาเปิดสถาบันขึ้นถึงจนถึงเวลา 04.00 น. ยังมั่นใจจะทำได้ ตามกรอบที่กำหนดไว้คือ 15 ธ.ค. ขณะนี้มีขั้นตอนทางกฎหมายบ้างนิดหน่อย คาดว่าสัปดาห์หน้าจะแถลงควบคู่ไปกับมาตรการภาษี และเรื่องการกระตุ้นท่องเที่ยวอื่นๆ ที่จะตามมา รัฐบาลจะพยายามทยอยออกนโยบายที่ทำได้ก่อนแต่อาจไม่ใช่เป็นแพ็คเกจใหญ่ เช่น วีซ่าฟรีอีก 2 ประเทศ

ชมเปาะ-หนองวัวซอโมเดล

เวลา 15.00 น. นายกฯ ประชุมมอบนโยบาย กอ.รมน. และแถลงหลังการประชุมว่า เป็นการประชุมร่วมกับ กอ.รมน. ครั้งแรก หลังจากพูดคุยกับกองทัพแล้วอยากเพิ่มบทบาทในหลายมิติ เพื่อวางรากฐาน สร้างความพร้อมให้ประเทศเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้ประชาชน มีความมั่นคงในการใช้ชีวิต และปากท้อง ประเด็นแรก ช่วยเหลือประชาชนยามเกิดภัยพิบัติ ระดมสรรพกำลังทรัพยากรและเครื่องมือของกองทัพไปร่วมกับส่วนราชการช่วยเหลือประชาชน

อีกเรื่องเป็นเรื่องใหญ่ กองทัพมีความปรารถนาดี หนึ่งในเรื่องที่ดินขอร้องซึ่งใช้เวลาไม่ถึง 2 เดือนก็เห็นเป็นรูปธรรม โดยความร่วมมือระหว่างภาคการเมืองกับทางด้านกองทัพ ตนอยากให้ทางกองทัพมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจปากท้อง ร่วมแก้ไขปัญหาสังคมที่ต้นเหตุคือความยากจน แก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน โดยการนำพื้นที่ของหน่วยที่เกินความจำเป็นมาใช้เป็นประโยชน์ต่อประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ที่ดินการเกษตร การใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อสร้างรายได้สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งทางด้านสังคมของประเทศ

ต้องขอชื่นชมทางกองทัพที่ดำเนินนโยบาย

การนำที่ดินมาให้ประชาชนใช้ประโยชน์เป็นรูปธรรมผ่านโครงการหนองวัวซอโมเดล พื้นที่รวม 9,276 ไร่ ใช้เวลาเพียง 1 เดือน โดยกำหนดส่งมอบถึงมือประชาชนวันที่ 25 ธ.ค. ต้นปีนี้ ถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ที่ดีค่าต่อพี่น้องประชาชนจากกองทัพไทย เรื่องนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่กองทัพมีบทบาทในการพัฒนาศักยภาพของประเทศ ด้วยการสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดสรรทรัพยากร ซึ่งหวังอย่างยิ่งว่าจะขยายตัวไปยังพื้นที่ต่างๆ คนชื่นชมเรื่องนี้ และเป็นเรื่องที่ถูกคุยกันมาหนึ่งเดือนกว่าๆ ก็ออกมาเป็นรูปธรรมชัดเจน

ไม่คิด-ไม่มีนโยบายยุบกอ.รมน.

นายเศรษฐา กล่าวว่า ได้หารือเรื่องปัญหา

☞ เข้ากอ.รมน.

- นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี แถลงหลังมอบนโยบายแก่กอ.รมน. โดยมีพล.อ.เจริญชัย หินเธาว์ ผบ.ทบ. และผบ.เหล่าทัพ ให้การต้อนรับ ที่ห้องประชุมกอ.รมน. เซนต์หลุยส์ กทม. เมื่อวันที่ 31 ต.ค.



PM2.5 ให้กอ.รมน. ร่วมกับนักวิชาการ การเกษตรเปลี่ยนวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ให้มีมูลค่า แทนที่จะถูกเผาก่อให้เกิดฝุ่นพิษ ให้ขยายผลอย่างจริงจัง

นายกฯ ยืนยันการหารือกันวันนี้ไม่มีเรื่องใดที่เกี่ยวข้องกับการขูด กอ.รมน. คนได้พูดคุยกับผบ.ทบ. ว่าที่มาที่ไปเรื่องนี้คืออะไร วันนี้บริบทการทำงานของ กอ.รมน. เริ่มเปลี่ยนไป การคุยกันเป็นเรื่องการพัฒนาและลดช่องว่างระหว่างกองทัพกับประชาชนให้น้อยลง เช่น โครงการกรมที่คืนให้ประชาชนที่หนองบัวจะขยายไปในพื้นที่อื่นด้วย และให้ดูว่ามอบที่ดินไปแล้วต้องดูแลระบบชลประทานด้วย “ไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับการขูด กอ.รมน. ไม่ได้อยู่ในความคิดของรัฐบาล ไม่ได้อยู่ในความตั้งใจและไม่ได้อยู่ในนโยบายของรัฐบาลชุดนี้แม้แต่น้อย” นายเศรษฐา กล่าว

مينกล่าวไกลล้าซื้อยุบ-คูที่ผลงาน

เมื่อถามว่าพรรคก้าวไกลเดินเกมล่ารายชื่อเสนอร่างกฎหมายขูด กอ.รมน. นายกฯ กล่าวว่า หน่วยงานรัฐที่ทำงานรวดเร็ว พูดกันอย่างไร้ความหมาย ท่านข้าพเจ้ากับผู้บริหารเหล่าทัพแล้วขอไปเรื่องเดียว เดือนครึ่งก็ออกมาแล้ว เราพูดด้วยผลงานดีกว่า อย่าไปพูดเรื่องวาทกรรม เป็นให้เรื่องของพรรคอื่นๆ ไปให้เขาเซ็นเข้าสภาก็แล้วกัน ทางฝ่ายกองทัพฝ่ายหน่วยงานรัฐ และการเมืองที่เกี่ยวข้องเราทำงานอย่างเดียวกันให้ประชาชนคิดสนใจ

เมื่อถามว่าแสดงว่านายกฯ ไม่ได้มองว่า กอ.รมน. เป็นเครื่องมือการเมืองของรัฐบาลแต่ละสมัย นายเศรษฐา กล่าวว่า การพูดคุยกับผู้บริหารเหล่าทัพ ไม่มีเรื่องการเมือง ไม่มีการไปขอหรือให้โยกย้ายใคร ที่คุยบ่อยที่สุดคือผบ.ทสส. กับ ผบ.ทบ. เรื่องช่วยเหลือคนงานที่ติดอยู่และถูกขูดภาษีจับกุม ยืนยันไม่มีเรื่องการเมือง มีหลายคนที่เปิดทองหลังพระอย่างนายสุทิน กลังแสง รมว.กลาโหม ก็ช่วยอย่างเต็มที่ นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.คลัง ก็ช่วยคุยกับกรมธนารักษ์ เพื่อดำเนินการทางกฎหมายในการนำที่ดินสู่ประชาชน ไม่มีเรื่องใดที่เป็นเรื่องการเมือง ไม่มียื่นยัน

จากนั้นผบ.ทบ. ในฐานะรองกอ.รมน. นำนายกฯ ขึ้นไปคู่มือทำงานในฐานะรองกอ.รมน. ที่อาคารศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ ซึ่ง กอ.รมน. ปรับปรุงห้องทำงาน

ขณะเดียวกันได้เตรียมห้องนอนไว้ให้ด้วย

เกาะอีก 3 พื้นที่ทหารให้ประชาชน

พล.อ.เจริญชัย หินเธาว์ ผบ.ทบ. ในฐานะรองกอ.รมน. เผยว่า นายกฯ มอบ กอ.รมน. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องการใช้ประโยชน์จากที่ดินทหาร นายสุทินก็กำชับให้เร่งอย่างรวดเร็ว พร้อมมอบทบ. เป็นเจ้าภาพ ที่ผ่านมามีบางเรื่องกองทัพพร้อมสนับสนุนแต่ติดขัดเรื่องกฎระเบียบ รัฐบาลโดยนายกฯ จัดป่าปลูกและแก้ไขปัญหา ทำให้ที่ดินเหล่านั้นนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ ทบ. เคยทำเรื่องส่งคืนพื้นที่ประมาณ 50,000 ไร่ในปี 2552 แต่ด้วยระเบียบทำให้ไม่พร้อมส่งคืนปีนั้นได้ ปัจจุบันแนวทางหนองบัวช่อ โมเดลอยู่ในขั้นตอนกรมธนารักษ์สอบสวนสิทธิการครอบครองใช้ประโยชน์ และรับคำร้องขอเช่าจากประชาชน กำหนดว่ากระบวนการทั้งหมดจะเสร็จสิ้นภายในวันที่ 25 ธ.ค. ตามที่นายกฯ ระบุว่าจะมอบเป็นของขวัญให้กับประชาชน วันนั้นจะเรียนเชิญนายกฯ เป็นประธานในพิธี

โครงการนี้จะใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรประโยชน์จากที่ดินของกระทรวงกลาโหมในเบื้องต้นอีก 3 พื้นที่ ได้แก่ 1. กองบัญชาการกองทัพไทย อยู่ที่แก่งปะลอม บ้านพุด ร.ท่าเสา อ. ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 2,300 ไร่เศษ 2. พื้นที่ของกองทัพเรือใน ค.แหลมฟ้าผ่า อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 300 ไร่เศษ 3. พื้นที่กองทัพอากาศ สนามบินนครพนม อ.เมือง จ.นครพนม 500 ไร่เศษ จะเปลี่ยนสถานะประชาชนในการครอบครองที่ดินโดยไม่รับอนุญาตมาเป็นผู้เช่าที่ดินอย่างถูกกฎหมาย

ก้าวไกลจ่อลดทบ 2 สส.-นัดชี้ 1 พย.

ที่อาคารอนาคตใหม่ที่ทำการพรรคก้าวไกล น.ส.เบญจมา ส่งจันทร์ กล่าวถึงความคืบหน้าการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณีสส.ก้าวไกลถูกกล่าวหาคุกคามทางเพศ ว่า ทั้งสองกรณีที่อยู่เข้าข่ายคุกคามและล่วงละเมิดทางเพศ กรรมการวินัยของพรรคได้รายงานข้อเท็จจริงต่อที่ประชุม กก.บห. พรรคเรียบร้อยแล้ว ได้ข้อสรุปและมีมติให้นัดหมายการประชุมสส. ร่วมกับ กก.บห. ในวันที่ 1 พ.ย. เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ที่รัฐสภา โดยจะพิจารณาบทลงโทษและมติของ กก.บห. พรรค ซึ่งมี กก.บห. เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับกรรมการวินัย

การลงโทษและวินัยจัดทั้ง 2 กรณี เป็นการ

กระทำที่เข้าข่ายคุกคามทางเพศ และล่วงละเมิดทางเพศ พรรคก้าวไกลยืนยันว่าในการลงโทษไม่ได้นิ่งนอนใจ และให้ความสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งจะมีบทลงโทษการผิดวินัยร้ายแรงตามข้อบังคับของพรรค โดยต้องเป็นมติร่วมกันของ กก.บห. กรรมการวินัย และสส. พรรค ทั้งนี้ บทลงโทษการผิดวินัยร้ายแรงตามข้อบังคับพรรคแบ่งเป็น 2 กรณีคือ 1. การคัดสิทธิที่พึงมี 2. การขับออกจากการเป็นสมาชิกพรรค

ไม่กังวลเสียนิว-สส.ลดลง

เมื่อพูดว่าพรรคจะต้องเสียนิว หรือเสียนุกลากรของพรรคไป ต้องย้อนกลับไปดูข้อเท็จจริงว่ากรณีที่เกี่ยวข้องการคุกคามทางเพศหรือการล่วงละเมิดทางเพศ พรรคให้ความสำคัญเรื่องนี้อย่างจริงจัง มีอุดมการณ์หลักและให้คุณค่ากับเรื่องนี้ ที่จะต้องยึดถือร่วมกัน ถ้าเราต้องเสียนุกลากรที่สำคัญไปถามว่าเสียนิวหรือไม่ทุกอย่างเป็นไปได้ตามกระบวนการ ยึดตามข้อเท็จจริง ไม่ได้มีอคติ

เมื่อถามว่าหากเกิดกรณีลักษณะคล้ายกันเช่นนี้อีกจะมีบรรทัดฐานของพรรคใช้หรือไม่ น.ส.เบญจมา กล่าวยืนยันว่า เรามีมาตรฐานในการกำหนดบทลงโทษตามข้อบังคับที่ชัดเจนของพรรคอยู่แล้ว เราไม่มีวัฒนธรรมปกปิดความผิดใดๆ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เราค่อนข้างระมัดระวังกับเรื่องนี้

เมื่อถามว่าหากมีมติให้ขับสส. ออกจากพรรคพร้อมขอมอบรับใช้หรือไม่ หากสส. น้อยลง น.ส.เบญจมา กล่าวว่า จำนวนสส. ไม่ได้พิสูจน์ พรรคยืนหยัด ให้คุณค่าทางอุดมการณ์ หากที่ประชุมมีมติเดียวกันว่าสมควรให้ลงโทษทางวินัยร้ายแรงโดยการขับออกจากพรรคเราก็น้อมรับ

วินนอร์พร้อมทูลเกล้าผู้นำฝ่ายค้าน

ที่รัฐสภา นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกระบวนการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภา ภายหลังพรรคเป็นธรรมรับรองนายปดิพัทธ์ สันติภาดา สส. พิชญ์ โลก และรองประธานสภา คนที่หนึ่ง เป็นสมาชิกพรรคเรียบร้อยแล้ว ว่า นายปดิพัทธ์สามารถทำหน้าที่เป็นสส. และรองประธานสภา ตามข้อบังคับรัฐสภาต่อไปได้

ส่วนเรื่องผู้นำฝ่ายค้านนั้น ได้ติดต่อไปยัง นายชัยธวัช ตุลาธน สส. บัญชีรายชื่อ หัวหน้า

พรรคก้าวไกล แล้วให้รับดำเนินการเกี่ยวกับหนังสือรับรองการเลือกตั้ง กก.บห.พรรคก้าวไกลจากกกต. ถ้ายังไม่ผ่านกกต.ก็ถือว่าความเป็นหัวหน้าพรรคและกก.บห.ยังไม่สมบูรณ์แต่ปฏิบัติหน้าที่ก่อนได้ แต่การทูลเกล้าฯ ต้องมีเอกสารครบถ้วน คนพยายามเร่งอยู่อยากให้เรื่องนี้เสร็จโดยเร็ว เพราะหน้าที่ผู้นำฝ่ายค้านมีหลายประการ หัวหน้าพรรคก้าวไกลรับทราบแล้ว คิดว่าคงเร็วๆ นี้ เมื่อได้รับหนังสือจาก กกต.แล้ว คนต้องรีบนำเสนอเพื่อโปรดเกล้าฯ ทันที และไม่ควรเกิน 7 วัน

ไชยาไว้อีก-ไม่มีอำนาจตั้งขรก.

ที่ทำเนียบ นายไชยา พรหมมา รมช.เกษตรและสหกรณ์ ให้สัมภาษณ์ถึงการทำงานในกระทรวงเกษตรฯ ว่า เหมือนจะเรียบร้อยแต่ยังทำใจไม่ได้ เพราะปัจจุบันยังมีปัญหาเรื่องการบริหารงานบุคคล หลังการปราบปรามหมูเถื่อน มีกระบวนการลักลอบนำเข้าตามแนวชายแดน คนกำกับดูแลกรมปศุสัตว์ก็ยังมีปัญหาเรื่องตัวบุคคล ซึ่งคนไม่ได้คู่เรื่องนี้ การกำกับดูแลจึงมีปัญหาเรื่องการสั่งการ

“วันนี้ข้าราชการสับสนว่าตกลงจะฟังใคร จึงมีปัญหาเรื่องการบริหารงานบุคคล บางเรื่องผมรู้ดีกว่าอีก อธิบดีควรต้องมารายงานผม เพราะผมกำกับดูแลกรมนี้ แต่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องเหล่านี้ถูกแต่งตั้งมาด้วยอำนาจเก่า ถึงเวลาต้องปรับเปลี่ยน เพราะนายกฯ มอบหมายให้ผมกำกับดูแล ฉะนั้นเมื่อมีปัญหาที่ตัวบุคคลก็ต้องแก้ที่ตัวบุคคล แต่อำนาจหน้าที่ของผมไม่สามารถดำเนินการได้” นายไชยา กล่าวและว่า ตนนำไปปรึกษากับนายภูมิธรรม เวชชชัย รองนายกฯ ที่กำกับดูแลกระทรวงเกษตรฯ ที่ถือเป็นผู้ใหญ่ในพรรคแล้วว่าการทำงานถ้าไม่สามารถแก้ปัญหามูลค่าได้ เพราะวันนี้ยังมีกรณีการร้องเรียนต่างๆ อยู่ ทำให้ข้าราชการสับสนตกลงจะฟังใครกันแน่ และคนมีข้อมูลเชิงลึกก็ว่าการรู้เห็นเป็นใจกันอยู่ เคยคุยกับรมว.เกษตรฯ ท่านก็บอกว่าจะแก้ปัญหา แต่รอมา 2 เดือนแล้ว

ภูมิธรรมอาสาทวงใจ

นายภูมิธรรม เวชชชัย รองนายกฯ และรมว.พาณิชย์ ให้สัมภาษณ์ถึงเป็นปัญหาที่มากจริงๆ นายไชยาจะมาหารือกับคนอย่างชัดเจน

จะได้เอาปัญหานั้นไปหารือประสานงานกับทุกฝ่ายได้พูดคุยกัน ตามหลักการการบริหารบุคคลอำนาจอยู่ที่รมว. แต่ทางปฏิบัติพูดคุยกันได้ หากกรมข.ที่ดูแลกรมมีเหตุผลและใช้หลักการที่ถูกต้องมาตัดสินใจก็สามารถคลี่คลายได้ หากนายไชยารู้สึกเช่นนี้ไม่น่ามีปัญหาเดียวจะประสานงานกัน เช่น คนบริหารกระทรวงพาณิชย์ก็ส่งงานการแต่งตั้งบุคคลกับกรมข. แต่ก็คุยกันหากมีข้อคิดเห็นอะไรก็สามารถมาบอกและพูดคุยกันได้

เมื่อถามว่าในฐานะกำกับกับกระทรวงเกษตรฯ จะจัดการเรื่องนี้อย่างไร นายภูมิธรรมกล่าวว่า ตนกำกับดูแลแต่ต้องเคารพเจ้ากระทรวงมีปัญหาอะไรก็พูดคุยกันได้ แม้รัฐมนตรีมาจากต่างพรรคแต่ใช้หลักความรับผิดชอบในฐานะกรมเดียวกัน

ธรรมนัสยื่นยุมนายกฯแล้ว

ด้าน ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรฯ กล่าวถึงกรณี นายไชยาระบุการจัดการบริหารกระทรวงมีปัญหาว่า กระทรวงเกษตรฯ ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลย เกี่ยวกับการโยกย้ายในกรมหรือไม่ตนได้มอบอำนาจให้แล้ว เรื่องงบประมาณและเรื่องบุคคลตามกฎหมายแล้วเป็นเรื่องที่รมว.รับผิดชอบ เมื่อถามว่าในทางการเมืองจะเว้นเรื่องเหล่านี้ให้รมช.รับผิดชอบหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า กระทรวงไหนที่ทำ

เมื่อถามว่านายภูมิธรรม เลขานุภาคกรมไหนเป็นพรรคร่วมรัฐบาลดูแลก็จะปล่อยให้เป็นที่ของรัฐมนตรีพรรคนั้น ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า คนไม่ทราบ แต่เมื่อครั้งที่ตนเป็นรมช. ตนก็เป็นคนนั้น ก็ทำงานไปได้

เมื่อถามว่าที่นายไชยาระบุ เหมือนมีปัญหาระหว่างกันในการทำงานต้องเคลียร์ใจกันหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า ไม่มี ตนไม่เคยมีข้อพิพาทกับใครแล้วจะให้คุยกับใคร

เมื่อถามว่าแต่นายไชยา เหมือนรู้สึกว่ามี ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า ไม่มี ไม่มี รับรองไม่มีเรื่องนี้ตนได้คุยกับนายภูมิธรรม และนายเศรษฐา แล้ว ขึ้นชั้นไม่ได้มีปัญหอะไร



เช็ก 'ชัชชาติโมเดล' ธนาคราห์น้ำใต้ดิน

ทำเนียบรัฐบาล • นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า นายอนุชา นาคาศัย รมช.เกษตรและสหกรณ์ ได้รายงานที่ประชุมเรื่องรับมือภัยแล้ง เอลนีโญในปหน้า โดยมีแนวคิดจะทำธนาคราห์น้ำใต้ดิน ซึ่งมีบางจุดที่ทำแล้วประสบความสำเร็จ และบางจุดที่ทำแล้วไม่สำเร็จ มีการถกเถียงกัน ซึ่งนายกฯ มีบัญชาว่าอย่าถกเถียงกัน แต่ให้ทดลองของจริง ใช้ชัชชาติโมเดล จ.ชัชชาติ ให้นายอนุชาทำโครงการเร่งด่วน เพื่อพิสูจน์ว่าโครงการนี้จะเวิร์กหรือไม่ ทำอย่างถูกวิธี ซึ่งนายอนุชาระบุว่า เวลานี้เตรียมการแล้ว พ.ย.ก่อนฝนจะหมด 60 ป่อธนาคราห์น้ำใต้ดินที่ จ.ชัชชาติ จะแล้วเสร็จ และจะพิสูจน์กันเลยว่าเวิร์กหรือไม่ ถ้าได้ผลดีจะมีการขยายผลครั้งใหญ่ในปีต่อไป

กฟก.นับถอยหลังเลือกผู้แทนเกษตรกร12พ.ย.

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566 ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) กรุงเทพฯ นายสโกกร ทิมพ์เบ็ง เลขานุการ กฟก. เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick off นับถอยหลังการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. 2566

นายสโกกรเปิดเผยว่า ล่าสุด กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้เตรียมความพร้อมและการณรงค์เลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 เพื่อเป็นกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จำนวน 20 คน แทนชุดเก่าที่หมดวาระไป เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2566 โดยมีสัดส่วนผู้แทนเกษตรกร ภูมิภาคที่ 1 ท้องที่จังหวัดในภาคเหนือ จำนวน 5 คน ภูมิภาคที่ 2 ท้องที่จังหวัดในภาคกลาง จำนวน 4 คน ภูมิภาคที่ 3 ท้องที่จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 7 คน และภูมิภาคที่ 4 ท้องที่จังหวัดในภาคใต้ จำนวน 4 คน โดยมีการเปิดรับสมัครไปแล้วระหว่างวันที่ 18-22 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนเกษตรกรกว่า 100 คน

สำหรับผู้แทนเกษตรกร เป็นองค์ประกอบหนึ่งในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ทำหน้าที่เป็นปาก

เป็นเสียงแทนเกษตรกรสมาชิกสมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ 6.8 ล้านคน ส่วนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 5.2 ล้านคนจะร่วมกำหนดนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สิน และการฟื้นฟูอาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับเกษตรกร นอกจากนี้ยังเป็นตัวแทนในการเข้ามาแก้ไขและพัฒนาภาคเกษตรกรรม ให้เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งและยั่งยืนในการประกอบอาชีพ

“ขณะนี้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดเลือกตั้งทั้งหมด มีความพร้อมอย่างเต็มที่ เพื่อดำเนินการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ และยุติธรรม จึงขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. เข้าคูหากาเบอร์เดียว ตรวจสอบรายชื่อและหน่วยเลือกตั้งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ/เขต หรือ กฟก.สาขาจังหวัด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์ 08 0070 2334, 08 0070 2991 หรือเว็บไซต์ www.firdfund.org เลขานุการ สำนักงาน กฟก.กล่าว

รองปลัดฯร่วมวงถก จนท.อาวุโสPrepSOM เตรียมพร้อมประชุม ด้านเกษตรและป่าไม้

นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 45 (The 45th PrepSOM-AMAF Meeting) และการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้กับเจ้าหน้าที่อาวุโสของจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 23 (The 23rd PrepSOM-AMAF Plus Three Meeting) ที่ประเทศมาเลเซีย เพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมระดับอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 45 โดยที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าของการ

ดำเนินงานจากการประชุมครั้งที่ผ่านมาของคณะทำงานภายใต้กรอบอาเซียนอาทิ คณะทำงานอาหารฮาลาล ประมง ปศุสัตว์ พืช มาตรฐานต่างๆ และด้านสหกรณ์การเกษตร เป็นต้น รวมถึงรับทราบความก้าวหน้าและความสำเร็จของการดำเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมืออาเซียนบวกสาม (APTCS) ปี 2016-2025

นายเศรษฐเกียรติ ได้ร่วมแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ ในการส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนกระบวนการผลิตและการค้าของสินค้าเกษตร ตลอดจนเน้นย้ำความร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียนพัฒนาและใช้งานใบรับรอง e-SPS นอกจากนี้ ได้มีข้อเสนอให้สำนักเลขาธิการอาเซียน (ASEC) หรือถึงยุทธศาสตร์หรือกลไกที่มีประสิทธิผลมากขึ้นในการแก้ปัญหาด้านเงินทุนเพื่อให้บรรลุยุทธศาสตร์ความร่วมมืออาเซียนฯ

แบงก์ชาติจับตา'ปัจจัยเสี่ยง' 'พิษสงคราม-ส่งออก'ฉุดศก.

กรุงเทพธุรกิจ ● ธปท. ชี้แนวโน้มเศรษฐกิจไทย เดือนต.ค. และระยะต่อไป ยังขยายตัวต่อได้ จากบริโภคในประเทศ-ท่องเที่ยวหนุน จับตา "4 ปัจจัยเสี่ยง" การฟื้นตัวภาคส่งออก ความชัดเจนนโยบายรัฐ ภัยแล้งกระทบราคาสินค้าเกษตร ผลสงครามตะวันออกกลาง ต่อราคาพลังงาน อุปสงค์ต่างประเทศ ชี้อัตรามาตร 3 บริโภค-ลงทุนยังชะลอ

ภาวะเศรษฐกิจไทยยังอยู่ในภาวะเปราะบาง หลังมีหลายปัจจัยลบส่งผลกระทบต่อ โดยเฉพาะราคาพลังงานที่ส่งผลกระทบต่ออุปสงค์ในประเทศแม้ธนาคารแห่งประเทศไทยจะประเมินเศรษฐกิจไทยยังขยายตัวได้ โดยภาคท่องเที่ยวเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนหลัก แต่ระยะต่อไปยังมีหลายปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นตัวฉุดเศรษฐกิจ

นางสาวชญาวดี ชัยอนันต์ ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์ และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า แนวโน้มเศรษฐกิจไทยเดือน ต.ค. 2566 และระยะต่อไป คาดว่ายังคงขยายตัวต่อ โดยพระเอกยังคงเป็นภาคการท่องเที่ยว และอุปสงค์ภายในประเทศ

"เดือน ต.ค. และระยะต่อไป เศรษฐกิจไทยยังมีทิศทางฟื้นตัว จากแรงส่งสำคัญจากภาคการท่องเที่ยว สะท้อนจากปริมาณการ Search เกี่ยวกับ AIR และ ACCOMMODATION ในไทยของต่างชาติที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติในกลุ่ม G3"

ในระยะต่อไป มี 4 ปัจจัยเสี่ยงต่อการขยายตัวเศรษฐกิจไทยที่ยังต้องติดตามคือ 1.การฟื้นตัวของภาคการส่งออกสินค้า 2.ความชัดเจนของนโยบายรัฐบาล 3.ผลกระทบของเอลนีโญต่อผลผลิต ราคาสินค้าเกษตร

อ่านต่อหน้า | 4

▶ ต่อจากหน้า 1

แบงก์ชาติ

และ 4.ผลกระทบจากความขัดแย้งของกลุ่มฮามาส-อิสราเอล ต่อราคาพลังงานและอุปสงค์ต่างประเทศ

ทั้งนี้ จากการสำรวจผู้ประกอบการ ความเชื่อมั่นธุรกิจ (BSI) ปรับตัวลดลง อยู่ที่ 48.9 หรือต่ำกว่า 50 แต่ในอีก 3 เดือนข้างหน้ายังอยู่ในระดับมากกว่า 50 อยู่ที่ 53.3 แต่ยังคงลดลงในทุกองค์ประกอบจากในช่วงก่อนหน้า แต่อย่างไรก็ตามแนวโน้มธุรกิจโดยรวมยังถือว่าอยู่ในทิศทางฟื้นตัวเมื่อเทียบกับปีก่อน จากภาคการท่องเที่ยวและการค้า ส่วนภาคการผลิตทรงตัวขณะที่ภาคอสังหาฯ ยังฟื้นตัวได้ช้าเมื่อเทียบกับธุรกิจอื่น

นางสาวชญาวดี กล่าวว่า หากดูดัชนีชี้วัดเดือนก.ย. 2566 พบว่า "การท่องเที่ยว" ยังคงเป็นพระเอก ด้วยจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่ที่ 1.2 ล้านคน น้อยกว่าเดือนก่อนหน้า แต่เป็นผลของฤดูกาล ซึ่งนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นทุกสัญชาติยกเว้น มาเลเซีย ออสเตรเลีย และญี่ปุ่น เนื่องจากเร่งตัวก่อนหน้านี

หากดูภาพรวมไตรมาส 3 ปี 2566 มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ 7.1 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 2 ปี

2566 มีจำนวน 6.4 ล้านคน หากนับตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันมีจำนวนนักท่องเที่ยวแล้วทั้งสิ้น 20 ล้านคน ส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวยังปรับเพิ่มขึ้น ขณะที่ภาคส่งออกขยายตัว 4.6% จากเดือนก่อนหน้า โดยดีขึ้นในหมวดสินค้าเกษตร ตามการส่งออกข้าวขาวไปแอฟริกาใต้ และเบนินเป็นสำคัญ และสินค้าเกษตรแปรรูป ตามการส่งออกน้ำมันปาล์มไปอินเดีย แป้งมันสำปะหลังไปจีน

ส่วนการส่งออกบางสินค้าปรับลดลง อาทิ ยานยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น โดยตัวเลขการส่งออกในไตรมาสที่ 3/2566 ขยายตัวอยู่ที่ระดับ 1.1% จากไตรมาสก่อน

ไร้สัญญาณเสี่ยงแม้อิโคโนมิกชะลอ

อย่างไรก็ดี เดือน ก.ย. 2566 พบว่า การบริโภคเอกชนและการลงทุนภาคเอกชนชะลอตัวลดลงหลังเร่งตัวไปก่อนหน้านี้ การบริโภคเอกชนหดตัว 0.5% จากเดือนก่อน ลดลงตามการใช้จ่ายหมวดสินค้าไม่คงทน และยอดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค แต่ไตรมาส 3 ปี 2566 ยังขยายตัว 0.5% จากไตรมาสก่อนจากการใช้จ่ายในหมวดบริการเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะหมวดโรงแรมและภัตตาคาร สอดคล้องจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้น

ส่วนการลงทุนภาคเอกชนปรับลดลง 1.2% จากเดือนก่อน

หน้า ตามยอดจดทะเบียนรถยนต์ เครื่องจักรอุปกรณ์ และหมวดการก่อสร้างลดลงตามยอดจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ขณะที่ไตรมาส 3 ปี2566 ลดลง 1.ตามหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ รวมถึงการผลิตรถยนต์ที่ปรับลดลงอย่างไรก็ดีความเชื่อมั่นลงทุนยังอยู่เหนือระดับ 50 ทั้งภาคผลิตและไม่ผลิต

ทั้งนี้ แม้ว่าดัชนีชี้วัดด้านการบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนที่ชะลอตัวลง มองว่ายังไม่น่ากังวลหรือเป็นสัญญาณเสี่ยงน่าเป็นห่วง เพราะเมื่อมีการเร่งตัวขึ้นไปมากในช่วงก่อนหน้า การเร่งตัวขึ้นถึงจุดหนึ่ง คงต้องปรับฐานบ้าง ในขณะที่เศรษฐกิจไทยเดือน ก.ย.ที่ผ่านมา ยังอยู่ในทิศทางฟื้นตัวจากการท่องเที่ยวและการส่งออกที่ปรับตัวดีขึ้น

ดังนั้น คาดว่า เศรษฐกิจไทย ไตรมาส3ปี2566น่าจะดีกว่า ไตรมาส 2 ปี2566 ที่ตัวเลขจริงออกมาค่อนข้างต่ำกว่าคาด ซึ่งยังต้องรอดูตัวเลขจากสภาพัฒน์ฯ ที่จะออกมาในวันที่ 20 พ.ย.นี้ แม้ว่าจะมีตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรม MPI ที่คาดว่าจะออกมาต่ำ แต่คงไม่ได้ต่ำกว่าประมาณการไว้

เงินเพื่อลด-บัญชีเดินสะพัดเกินดุล

นางสาวชญาวดี กล่าวอีกว่า ปัจจุบันเงินเพื่อทั่วไปลดลงจากทุกหมวดหลัก ส่วนอัตราเงินเพื่อพื้นฐานลดลงเล็กน้อยจากราคาอาหารสำเร็จรูปเป็นสำคัญ ด้านตลาดแรงงานปรับตัวขึ้นเห็นสัญญาณแรงงานมาตรา3ทั้งภาคบริการและการผลิต จำนวนว่างงานลดลงในเกือบทุกสาขา การนำเข้าแรงงานต่างชาติน่าจะเพิ่มขึ้น โดยภาพรวมตลาดแรงงานฟื้นตัวได้ดีขึ้น ดุลบัญชีเดินสะพัดยังเกินดุลจากการค้าเป็นสำคัญ



ชญาวดี ชัยอนันต์

สำหรับเสถียรภาพเศรษฐกิจ เดือนก.ย.ส่วนเงินเพื่อทั่วไป อยู่ที่ 0.30% ลดลงจากทุกหมวดหลัก โดยหมวดอาหารสดลดลงจากราคาผัก ผลไม้และเนื้อสัตว์ที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้น

ขณะที่ หมวดพลังงานลดลงจากมาตรการลดค่าไฟฟ้าและราคาน้ำมันดีเซลของภาครัฐ ส่วนอัตราเงินเพื่อพื้นฐานอยู่ที่ 0.63% ลดลงเล็กน้อยจากราคาอาหารสำเร็จรูป โดยในไตรมาสที่3 ปี 2566 เงินเพื่อทั่วไปอยู่ที่ 0.52% และเงินเพื่อพื้นฐานอยู่ที่ 0.75%

สำหรับดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลจากดุลการค้า ประกอบกับดุลบริการ รายได้และเงินโอนขาดดุลลดลงตามรายจ่ายทรัพย์สินทางปัญญา เดือนกันยายนเกินดุล 3.4 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่เกินดุล 0.4 พันล้านดอลลาร์ หากดูไตรมาสที่ 3 ปี 2566 เกินดุลอยู่ที่ 3.3 พันล้านดอลลาร์ จากไตรมาส 2 ปี 2566 ขาดดุลอยู่ที่ 2.5 พันล้านดอลลาร์

ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเมื่อเทียบดอลลาร์ ปรับตัวอ่อนค่าลง มาจาก 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ 1.ดอลลาร์ปรับตัวแข็งค่าขึ้นตามตลาดปรับการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะคงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงเป็นเวลานาน 2.ค่าเงินหยวนอ่อนค่า

จากเศรษฐกิจจีนที่ยังคงเปราะบาง และ 3.นักลงทุนรอความชัดเจนเรื่องนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ซึ่งจากปัจจัยดังกล่าว ส่งผลให้ค่าเงินบาทอ่อนค่านำสกุลเงินอื่น

EXIM BANK เผยสัญญาณบวก

นายรักษ์ วรวิจิโภคาหาร กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) กล่าวว่า ท่ามกลางเศรษฐกิจไทยปี 2566 ซึ่งมีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่า 3% ขณะที่มูลค่าส่งออกทั้งปี 2566 คาดว่าจะหดตัว 1-2% อย่างไรก็ตาม ไตรมาส 4 ปี 2566 ช่วงโค้งสุดท้ายของปีเริ่มเห็นสัญญาณเชิงบวก โดยเฉพาะภาคส่งออกที่คาดว่าจะกลับมาขยายตัว

ท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังมีความไม่แน่นอนสูง และสถานการณ์ความไม่สงบในหลายประเทศ EXIM BANK ยังเร่งเสริมสร้างความมั่นใจและภูมิคุ้มกันความเสี่ยงแก่ผู้ส่งออก และนักลงทุนไทยผ่านบริการประกันการส่งออก และการลงทุน โดยสิ้นไตรมาส 3 ปี 2566 ปริมาณธุรกิจด้านการรับประกันการส่งออก และการลงทุน กว่า 1.4 แสนล้านบาทเพิ่มขึ้น 7.53% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

ส่วนการสนับสนุนผู้ประกอบการ ทั้งด้านสินเชื่อ และประกัน สิ้นเดือนก.ย.2566 มีจำนวนลูกค้ากว่า 6 พันรายเพิ่มขึ้น 6.05% สำหรับผลดำเนินงาน สิ้นไตรมาส 3 ปี 2566 ธนาคาร มีสินเชื่อกคงค้างประมาณ 1.64 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่า 5.16 พันล้านบาท ทั้งปี คาดยอดสินเชื่อคงค้างจะอยู่ที่ 1.75 แสนล้านบาท

สูตรน้ำหมักสับปะรด

แก้โรคงูงักเขียว

กู๋งักเขียวทำเกษตรกรน้ำตาดกมานักต่อนัก แต่ด้วยกลิ่นเหม็นทั้งส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมกู๋งักมานาน เลยไม่อาจอดใจได้ หัวใจดีเรื่อยมาจนที่สุดได้สูตรสำเร็จจากฝีมือเกษตรกรจากชมรมกู๋งักเพชรบุรี ทำให้คนที่เลี้ยงกู๋งักผ่านตลอดและเรียกได้ว่าโรคงูงักเขียวแทบจะสูญพันธุ์ไปจากเมืองเพชรแล้ว

“ผมใช้น้ำ

หมักสับปะรดในการเลี้ยงกู๋งักมานาน ใช้ทั้งผสมกับอาหาร และผสมกับน้ำแต่มาค้นพบโดยบังเอิญว่า มีสูตรหนึ่งสามารถแก้ปัญหาเรื่องของกู๋งัก



เขียวได้ แกมจุลินทรีย์ขี้น้ำหมักสับปะรดยังมีผลพลอยได้สามารถช่วยให้เลี้ยงกู๋งักชนิดโตเร็วมากหรือขุปลู่ออร์ฟาสที่เกษตรกรส่วนใหญ่มีกักประสบปัญหาเลี้ยงไม่ผ่าน อันเนื่องมาจากกู๋งักชนิดโตเร็วตามชื่อ ทำให้ต้องการอาหารมาก ของเสียในบ่อ



เลยมากตาม โดยเฉพาะแอมโมเนีย จากนั้นได้แบบแหว่งดีที่เพื่อนเกษตรกรทำให้ทุกคนเลี้ยงกู๋งักผ่าน จนกลายเป็นเพชรบุรีโมเดลในตอนี้ และพร้อมจะเผยแพร่ให้พี่น้องเกษตรกรทุกท่าน”
จิตติกร จันทนเจริญ หรือ พี่หมูรองประธานชมรมผู้เลี้ยงกู๋งักเพชรบุรี เฉลยสูตรแก้ปัญหามันกู๋งักเขียว...เริ่มต้นจากการหาซื้อสับปะรดสด เน้นใช้สับปะรดสุกเหลือง คุณภาพเกรดแต่ถ้าได้สับปะรดเขียว ถึงไปประมาณ 2 วัน ให้ตุ๋กก่อน แล้วจึงนำมาล้างทำความสะอาด โดยให้แบ่งซัดล้างทำความสะอาด

สะอาดสองรอบเพื่อให้มันขาวสับปะรดปลอดเชื้อ สะอาดจริงๆ จากนั้นพักไว้ในตะกร้าให้สะเด็ดน้ำจนแห้ง แล้วผ่าเนื้อดู ถ้าผลไหนมีส่วนเน่าให้ตัดส่วนนั้นออก ผลไหนดีไม่เน่าให้ผ่าครึ่ง เตรียมเข้าสู่ขั้นตอนการปั่นในเครื่องปั่นที่มีขายทั่วไปราคาชุดละประมาณ 8,000 บาท ไม่รวมมอเตอร์ จากนั้นให้นำสับปะรดลงเครื่องปั่นให้ละเอียด โดยไม่ต้องปอกเปลือก แล้วเก็บไว้ในถัง เพื่อรอการหมักกับฮีเอ็ม





สำหรับขั้นตอนในการขยายอีเอ็มเพื่อหมัก
สับปะรด ที่หม้ออึบายเตรียมน้ำสะอาด 300 ลิตร
เติมอีเอ็ม 10 ลิตร น้ำตาลทราย 10 กก. หมักในถัง
หมักขนาด 500 ลิตร ปิดฝาทิ้งไว้ 3 วัน จะได้
น้ำหมักอีเอ็มพร้อมใช้ จากนั้นแบ่งน้ำหมักอีเอ็ม
ที่ผสมแล้วพร้อมใช้ 150 ลิตร ใส่ในถังใส่น้ำตาล
ทรายแดง 30 กก. ยาคูลท์ 30 ขวด และอีเอ็ม
เข้มข้น 10 ลิตร ผสมกับสับปะรดปั่นละเอียด 250



กก. คนส่วนผสมในถังให้เข้ากัน ปิดฝาให้
สนิท หมั่นกวนน้ำในถังหมักทุกๆ 10 วัน เพื่อ
ให้ออกซิเจนและเอนไซม์เกิดการตื่นตัว หากเป็น
สับปะรดสุกให้หมัก 30 วัน แต่ถ้าสับปะรดเขียว
หมัก 45 วัน

ขั้นตอนสุดท้าย...นำไปผสมอาหาร โดยใช้
น้ำหมักสับปะรด 30 ซีซี ผสมอาหารกุ้ง 1 กก.
ใช้ผสมให้กุ้งกินตั้งแต่วันแรกที่ลงลูกกุ้งถึงวันจับ
น้ำหมักสับปะรดที่มีกลุ่มจุลินทรีย์ตัวดีและเอนไซม์
ต่างๆจะช่วยระบบการย่อยอาหาร บำบัดของเสีย
ช่วยให้กุ้งแข็งแรงสุขภาพดี โตเร็ว ไม่เป็นโรคซีขาว
ทำให้การเลี้ยงกุ้งผ่านไปได้อย่างสบาย ที่สำคัญ
ช่วยลดต้นทุนการเลี้ยงได้อีกทางหนึ่ง

สนใจเรียนรู้ของจริงกันได้ทั้งงานวันกุ้งเพชรบุรี
ครั้งที่ 2 วันที่ 4 พ.ย.ที่จะถึงนี้ ณ ห้องประชุมพยอม
แก้วก้านาด อาคารศูนย์ต้นตางานุ มหาวชิราวุธ
ราชภัฏเพชรบุรี.

กรวัฒน์ วิมล



ที่ราบลุ่มแม่น้ำป่าสัก

น้ำดี ดินดำ ทำกินสมบูรณ์

▶8



ที่ราบลุ่มแม่น้ำป่าสัก น้ำดี ดินดำ ทำกินสมบูรณ์



รายงาน

ตำบลวังท่าดี อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มแม่น้ำป่าสัก และที่ราบลุ่มเทือกเขาเพชรบูรณ์ เป็นพื้นที่เหมาะสมแก่การทำเกษตร มีลำน้ำคลองลำกผ่านหมู่บ้านและไหลลงไปยังแม่น้ำป่าสัก

อาชีพของประชาชนส่วนใหญ่ทำนาข้าว ปลูกถั่วเหลือง ถั่วเขียว มันสำปะหลัง และข้าวโพด จากที่ไม่มีการบริหารจัดการน้ำอย่างถูกวิธี เป็นผลให้กระแสน้ำในคลองลำกไหลลงสู่แม่น้ำป่าสัก



ทั้งหมดในช่วงหน้าฝน เมื่อถึงหน้าแล้งลำคลองจะแห้งขาดแคลนน้ำ

“อยู่ตำบลท่าแดงได้รับอานิสงส์จากอ่างเก็บน้ำคลองลำก พอมีอ่างเก็บน้ำตัวนี้หน้าแล้งก็สามารถปลูกพืชได้ตอนนี้

มีการจัดทำโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนขึ้นโดยอาศัยน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองล่าง และประสบความสำเร็จ ได้รับการยกระดับให้เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปเดินทางมาเรียนรู้ศึกษาดูงานซึ่งที่ผ่านมามีคนเข้ามาดูงานอย่างต่อเนื่อง” นายสุชาติ ทองดี เกษตรกรหนึ่งในผู้ที่ได้รับประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำคลองล่างกล่าว

และเปิดเผยเพิ่มเติมด้วยว่าปัจจุบันประชาชนในพื้นที่จะปลูกพืชผักสวนครัวจำหน่าย ทำให้มีรายได้เข้าบ้านทุกวัน ตรงไหนที่เป็นที่ลุ่มจะปลูกผักบุ้งส่งขายร้านก๋วยเตี๋ยว ช่วงหน้าแล้งใช้ระบบโซลาร์เซลล์ปั่นเครื่องสูบน้ำดึงน้ำจากอ่างเก็บน้ำขึ้นไปรดผัก มีพื้นที่เพาะปลูก 3 ไร่

จะมีรายได้แบบรายวันไม่น้อยกว่า 1,000 บาท บางรายปลูกพืชสมุนไพร 4 เดือนเก็บขาย ครั้งหนึ่งมีรายได้ไม่น้อยกว่า 100,000 บาท ส่วนช่วงหน้าฝนจะทำนาปลูกข้าว โดยใช้พันธุ์ข้าวพิษณุโลก 2 ซึ่งให้ผลผลิตดี

“ท่านยิ่งกว่ามหาราช กษัตริย์กล้า ท่านยิ่งกว่าองค์ราชา ผู้ยิ่งใหญ่ ท่านยิ่งกว่าผู้นำอันเกรียงไกรด้วยท่านคือดวงใจของแผ่นดิน คือรอยยิ้มจากหยาดเหงื่อเพื่อปวงราษฎร์ รอยพระบาทก้าวย่างไปในทุกถิ่น พระเสโททุกหยาดหยดที่ตรดิน พระภูมินทร์ทรงงานให้ไทยร่มเย็น หลักเศรษฐกิจพอเพียงเคียงชีวิตท่านทรงคิดให้ปวงชนพ้นทุกข์เข็ญ พัฒนาทั้งดินน้ำ พันธุ์ข้าวดี ท่านทรงเป็นเอกกษัตริย์นักพัฒนา ภูมิพลกษัตริย์ทวยราษฎร์ ท่านนิราศเสด็จล่องสู่ห้วงฟ้า คงสถิตในหทัยใจประชา พร้อมสานต่อหลักปรัชญาองค์ราชัน” นายสุชาติ ทองดี กล่าวถึงความรู้สึกอย่างปลื้มปีติด้วยบทกลอน

โครงการอ่างเก็บน้ำคลองล่างเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเหนือเขื่อนป่าสักอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานไว้ เมื่อปี 2547



ลักษณะเป็นเขื่อนดิน ขนาดความจุ 48.52 ล้านลูกบาศก์เมตรก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2556

วันที่ 12 ตุลาคม 2566 นายพลการ สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมด้วยนางสุพร ตรินรินทร์ รองเลขาธิการ กปร. รักษาราชการแทนเลขาธิการ กปร. และคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปติดตามการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำคลองล่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อติดตามความคืบหน้าในการใช้ประโยชน์จากโครงการ โอกาสนี้ องคมนตรีและคณะได้รับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานโครงการจากเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน การนี้ องคมนตรีกล่าวกับประชาชนที่มาให้การต้อนรับว่า จากรายงานของกรมชลประทานทราบว่า ปัจจุบันกำลังทำการก่อสร้างระบบส่งน้ำ

ให้แก่ราษฎรสำหรับอุปโภคบริโภค และช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในเขตตำบลวังท่าดี ตำบลท่าแดง ตำบลบ่อไทย และตำบลวังโสม อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในช่วงฤดูฝนรวมพื้นที่รับประโยชน์ 50,000 ไร่ และในช่วงฤดูแล้งรวมพื้นที่ 22,000 ไร่ นอกจากนี้โครงการยังสามารถบรรเทาอุทกภัยที่เกิดขึ้นบริเวณพื้นที่ตามแนวสองฝั่งลำน้ำคลองล่าง และพื้นที่ใกล้เคียง และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดให้ประชาชนได้บริโภค และเป็นรายได้เสริมให้ครอบครัวอีกด้วย

“ก็ขอให้กลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำคลองล่าง และกลุ่มพื้นฐาน ที่มีกว่า 101 กลุ่ม สมาชิก 354 ราย ช่วยกันดูแลและร่วมบริหารจัดการน้ำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง ซึ่งจากประสิทธิภาพของอ่างเก็บน้ำและระบบส่งน้ำที่กำลังดำเนินการอยู่นี้จะช่วยให้พื้นที่กว่า 5,362 ไร่ มีน้ำใช้เพื่อการเกษตรได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี” องคมนตรีกล่าว



เกษตร วันนี้

เกษตรวันนี้.....● เรียบร้อยสำหรับ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ว่าด้วยการพัฒนาจัดการดินเพื่อการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างบริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด โดย “วรภรณ์ โอสถาปนีย์” กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส กับกรมพัฒนาที่ดิน ที่มี “ปราโมทย์ ยาใจ” อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ดังกล่าว.....● โดยภารกิจหลักที่สำคัญของกรมพัฒนาที่ดิน ได้แก่ การสำรวจดิน การปรับปรุงบำรุงดิน การอนุรักษ์ดินและน้ำ วางแผนการใช้ที่ดิน การให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินไปสู่เกษตรกร การลงนามความร่วมมือกับบริษัท สยามคูโบต้าฯ ในครั้งนี้ เป็นโอกาสดียิ่ง ถือเป็นความร่วมมือดำเนินการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีการเกษตร และการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาที่ดินต่อไปในอนาคต.....●

นายกฯหล้าปลื้ม

นครพนมเร่งช่วยเหลือเกษตรกร

น.ส.กัญญา อภินันทนา เกษตรจังหวัดนครพนม กล่าวว่า จากสถานการณ์ปริมาณฝนตกในพื้นที่ที่ผ่านมา จังหวัดนครพนมเกิดมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบน ประเทศไทยตอนบนและอ่าวไทยตอนบน มีกำลังอ่อนลง ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองกับมีฝนตกหนักบาง

แห่งและมีฝนตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่ ทั้งนี้ นายวันชัย จันทพร ผู้ว่าราชการจังหวัด จึงได้สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวชัชวาท 1 จำนวน 1,000 กิโลกรัม เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่อำเภอศรีสงครามปลูกในช่วงฤดูนาปรัง เพื่อให้เกิดรายได้ทดแทนนาข้าวที่ได้รับความเสียหาย

จากการตรวจสอบพื้นที่ความเสียหายปรากฏว่ามีพื้นที่เสียหายสิ้นเชิง จำนวน 11 อำเภอ ยกเว้นอำเภอเรณูนครเพียงอำเภอเดียว ซึ่งมีเกษตรกรผู้ประสบภัย จำนวน 5,830 ราย พื้นที่



การเกษตรเสียหาย จำนวน 49,942.25 ไร่ และเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 ข้อ 5.1 ด้านพืช พืชตายหรือเสียหายโดยสิ้นเชิง ไม่เกินรายละเอียด 30 ไร่ และข้อ 5.1.1 ในอัตรา ดังนี้ ข้าว ไร่ละ 1,340 บาท พืชไร่และพืชผักไร่ละ 1,980 บาท ไม้ผลไม่ยืนต้นและอื่น ๆ ไร่ละ 4,048 บาท โดยมีวงเงินที่ขอรับความช่วยเหลือทั้งสิ้น จำนวน 67,188,125 บาท.

เคาะลดเบนซิน3เดือน 'น้ำตาล'สินค้าควบคุม

ไทยโพสต์ • กรมไฟเขียวลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเบนซิน 1 บาท/ลิตร พร้อมใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงลดอีก 1.50 บาท ตั้งราคาแก๊สโซฮอล์ 91 ลงรวม 2.50 บาท เริ่ม 7 พ.ย. ยาว 3 เดือน รัฐบาลตั้งน้ำตาลทรายกลับมาเป็นสินค้าควบคุม ตรึงราคาลดรายจ่ายประชาชน "วราวุธ" แจงข่าวดีเพิ่มค่าอาหาร 4-16 บาท เด็ก-เยาวชนในความดูแล พม.

ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.การคลัง กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม. ได้มีการพิจารณาลดราคาน้ำมันเบนซิน นอกจากนี้ในส่วนการควบคุมราคาสินค้า โดยเฉพาะประเด็นเรื่องน้ำตาลทราย ซึ่งเป็นสารตั้งต้นของหลายๆ สินค้าบริโภค ซึ่งจะนำกลับเข้ามาเป็นสินค้าควบคุมใหม่ เพื่อที่จะคุมราคาสินค้าไม่ให้ประชาชนต้องเดือดร้อน

ด้านนายพิระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบแนวทางการลดค่าครองชีพประชาชน

อ่านต่อหน้า 15

เคาะลดเบนซิน

เพิ่มเติม ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอลดราคาแก๊สโซฮอล์ 91 ลง 2.50 บาท/ลิตร เป็นเวลา3เดือนโดยแนวทางดำเนินการประกอบไปด้วย 1.การปรับลดภาษีสรรพสามิตสำหรับกลุ่มเบนซิน 1 บาทต่อลิตร จากอัตราปัจจุบัน 6.50 บาทต่อลิตร ส่งผลให้น้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกประเภทลดลง โดยลดหลังไปตามอัตราส่วนผสมของน้ำมันเบนซิน เช่น อี 10 (แก๊สโซฮอล์ 91, 95) ภาษีจัดเก็บลดลง 90 สตางค์ต่อลิตร, อี 20 ลดลง 80 สตางค์ต่อลิตร, อี 85 ลดลง 15 สตางค์ต่อลิตร และ 2.การลดเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่ง

จะลดลงอัตราเท่าใดนั้น ทางกองทุนฯ จะพิจารณาสถานการณ์ราคาน้ำมันโดยรวม วันที่ 6 พ.ย. แล้วประกาศใหม่ มีผล 7 พ.ย. 66 เมื่อรวมกับการลดภาษี ก็จะทำให้แก๊สโซฮอล์ 91 ลดลง 2.50 บาทต่อลิตร

"ครม.เห็นชอบปรับลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเบนซินลง 1 บาทต่อลิตร ดังนั้นในส่วนแก๊สโซฮอล์ 91 ภาษีลดลง 90 สตางค์ เราเคยคุยจะลดลง 2.50 บาท ที่ขาดไป 1.60 บาท ทางกระทรวงการคลังเสนอว่าให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงไปบริหารจัดการเพิ่มเติม ผมพยายามทำให้เพิ่มให้ได้ ให้ทันวันที่ 7 พ.ย.นี้ ส่วนเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจะเพียงพอต่อการบริหารจัดการหรือไม่ นั้น ต้องยืนยันว่าเมื่อ ครม.มอบให้ไปบริหารจัดการ ผมก็ต้องบริหารจัดการ ก็จะพยายามทำให้ได้ เพื่อให้สามารถทำให้เกิดประโยชน์กับประชาชนให้มากที่สุด" นายพิระพันธุ์ระบุ

นายเกษฎา จินะวิจารณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า การปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันเบนซินลงในครั้งนี้ เมืองต้นจะทำให้รัฐบาลสูญเสียรายได้ประมาณ 2,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ ครม. เห็นชอบลดราคาน้ำมันดีเซลลดลง 2 บาทต่อลิตร เหลือลิตรละ 29.94 บาท มีผล 20 ก.ย.2566 ด้วยการปรับลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล 2.50 บาทต่อลิตร เป็นเวลา 3 เดือน เริ่มต้นแต่วันที่ 20 ก.ย.-31 ธ.ค.2566 โดยไทยใช้ดีเซลประมาณ 70 ล้านลิตรต่อวัน ทำให้รัฐบาลสูญเสียรายได้ราว 15,000 ล้านบาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงล่าสุดเมื่อวันที่ 29 ต.ค.66 ยังติดลบกว่า 74,292 ล้านบาท โดยแยกเป็นบัญชีน้ำมันติดลบกว่า 28,938 ล้านบาท บัญชีก๊าซหุงต้ม (แอลทีจี) ติดลบ 45,354 ล้านบาท ดังนั้น กรณีการไปอุดหนุนเพิ่มเติมต่อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 ก็จะทำให้มีผลต่อภาระกองทุนฯ เพิ่มเติม โดยตามแผนบริหารหนี้

สาธารณะประจำปี 2566 ให้อุ้มเงินจากสถาบันการเงินรวม 105,333 ล้านบาท ซึ่งกองทุนฯ ได้ทยอยปฏิบัติตาม เพื่ออุดหนุนทั้งราคาพลังงานน้ำมันและก๊าซหุงต้มตามนโยบายรัฐบาล โดยในส่วนของราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินอื่นๆ จะมีการลดตามอัตราภาษีที่ลดลงหรือไม่ นั้น จะดูถึงภาระกองทุนฯ และราคาน้ำมันตลาดโลกด้วย

ขณะที่ นางรัตเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอให้นำน้ำตาลทรายเป็นสินค้าควบคุม ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการกำหนดราคาซื้อ ราคาจำหน่าย หรือการกำหนดเงื่อนไขและวิธีปฏิบัติการค้าที่ไม่เป็นธรรม และกำกับดูแลสินค้าน้ำตาลทรายให้มีราคาที่เป็นธรรมและมีปริมาณที่เพียงพอ นอกจากนี้มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยให้ได้รับผลตอบแทนอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตอยู่ในแต่ละช่วงเวลา โดยไม่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค และอีก 2 สัปดาห์ กระทรวงอุตสาหกรรมจะเสนอ ครม.พิจารณาจ่ายเงินชดเชยค่าตัดอ้อยสดเพื่อลด PM 2.5 ที่คงค้างอยู่ 8,000 ล้านบาทกับชาวไร่อ้อยด้วย

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ได้รับเสียงร้องขอหรือเสียงวิพากษ์วิจารณ์หลายเรื่องเกี่ยวกับการขึ้นราคาน้ำตาลทรายที่เดียว 4 บาท ซึ่งผู้บริโภคภายในประเทศได้รับผลกระทบโดยตรง และกระทบไปถึงภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอีกหลายตัว ซึ่งนโยบายรัฐบาลตอนนี้ต้องการจะตรึงราคา เพื่อเป็นการลดรายจ่ายให้กับประชาชน โดยการตรึงราคาต้องนำเข้ามาเป็นสินค้าควบคุม อย่างไรก็ตาม ได้คำนึงถึงชาวไร่อ้อยที่ได้รับความเดือดร้อน จึงได้ให้กระทรวงอุตสาหกรรมไปหามาตรการหรือหาทางออก โดยรัฐยินดีสนับสนุนช่วยเหลือ

น.ส.พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า จะกลับไปหามาตรการที่จะมาช่วยเหลือกลุ่มชาวไร่อ้อย ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมเห็นใจชาวไร่อ้อยที่ต้องเผชิญกับต้นทุนที่สูงขึ้นและการที่กระทรวงพาณิชย์ตั้งเป็นสินค้า

ควบคุม ไม่ได้เป็นการหักหน้ากระทรวงอุตสาหกรรม แต่เป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องช่วยกันดูแลราคาสินค้าให้กับประชาชน นายราธิป อนันต์สุข หัวหน้าสำนักงานสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย กล่าวด้วยว่า ขณะนี้กำลังหารือกันในสมาคมเพื่อเข้าพบนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ถึงสาเหตุของการไม่ให้ปรับขึ้นราคา และตั้งราคาน้ำตาลมาเป็นสินค้าควบคุม หลังจากที่ได้ลอยตัวราคาน้ำตาลตามข้อตกลงการค้าเสรี ซึ่งถือเป็นการแทรกแซงกลไกการตลาดกระทบชาวไร่อ้อย หากยังยืนยันที่จะไม่ให้ขึ้นราคาน้ำตาล กลุ่มชาวไร่อ้อยพร้อมเดินหน้าปิดโรงงานน้ำตาล ไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายน้ำตาลออกจากโรงงาน

นายวรารัฐ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้อนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมตามที่ พม.เสนอให้เพิ่มค่าอาหารให้กับเด็กตั้งแต่เด็กเล็ก เด็กโต และเด็กที่ศึกษา ในสถานสงเคราะห์ นอกสถานสงเคราะห์ โดยเพิ่มเงินตั้งแต่ 4 บาทกว่าถึงเกือบ 16 บาท หรือ 7-30% นอกจากนี้ พม.กำลังดำเนินการของงบประมาณเพิ่มในส่วนของนมให้กับเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการดูแลของกระทรวงเป็นเงินอีกประมาณ 11 บาท ซึ่งคาดว่าจะภายในต้นปี 67 จะสามารถทำรายงานได้แล้วเสร็จแล้วจะได้เงินงบประมาณเพิ่มขึ้น.